

Số: 249/BC-UBND

Nhơn Hưng, ngày 07 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11 năm 2024

Thực hiện công văn số 226-CV/ĐU, ngày 25/7/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhơn Hưng về việc báo cáo định kỳ công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực và Cải cách tư pháp. UBND phường báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11.2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Phường Nhơn Hưng là một trong 7 phường thuộc thị xã Tịnh Biên, có chiều dài biên giới tiếp giáp CPC là 5,5km, tổng diện tích tự nhiên 1.968,07 ha, dân số 2.101 hộ với 9.024 khẩu. Đơn vị hành chính phường có 03 khóm (Đông Hưng, Tây Hưng và Trung Bắc Hưng) trong đó có 01 sóc Hào Sển người dân tộc Khmer 101 hộ, 419 khẩu. Phường có 07 cơ sở thờ tự; trong đó: 03 Chùa Phật giáo Bắc tông, 01 Đình, 01 Thánh thất Cao đài và 02 Miếu. Trong những năm qua phường Nhơn Hưng không ngừng được trên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các khu vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đặc biệt là cảnh quan đô thị ngày càng được khang trang; từ đó đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên về mọi mặt. Nhìn chung tình hình ANQG, TTATXH trên địa bàn phường cơ bản ổn định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, CẢI CÁCH TƯ PHÁP

1. Kết quả công tác nội chính

1.1. Kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự:

Trong tháng phối hợp với BCHQS phường và đồn biên phòng Nhơn Hưng tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới và nội địa được 41 cuộc, có 232 đồng chí tham gia. Đồng thời nhận được tin báo quần chúng nhân dân, Công an phường giải tán 02 điểm đá gà nhỏ lẻ ở khu vực Sóc Hào Sển và 02 nhóm với 08 thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya gây mất ANTT công cộng. Đồng thời nắm tình hình trong đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Hào Sển chưa có trường hợp nào tham gia theo đoàn Campuchia đi lễ vâng y tại Trà Vinh; Test 01 trường hợp dương tính với ma túy, lập hồ sơ quản lý tự cai nghiện tại gia đình theo Nghị định 105 của Chính phủ.

Thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bám sát thực tiễn tổ chức thực hiện có hiệu quả, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhất là Hiến pháp, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính... trong quá trình triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, điều tra giải quyết các vụ việc trên địa bàn. Tổ chức có hiệu quả các biện pháp bảo vệ ANTT trên địa bàn, trong đó chú trọng các mặt công tác:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, các hệ loại đối tượng thù địch lợi dụng để chống phá. Kịp thời tham mưu các cơ quan ban ngành, cấp ủy Đảng, chính

quyền đề ra các giải pháp bịt kín các sơ hở, thiếu sót, thực hiện tốt phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đối với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật.

- Thời gian qua, trên địa phương chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước cho các diện đối tượng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tập trung tại các hội nghị, hội thảo, hội họp, thông qua các trang mạng xã hội, trang zalo kết nối của phường và các khóm, qua tuyên truyền vận động cá biệt các đối tượng về các quy định pháp luật hình sự, pháp luật về giao thông, các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng...

- Tập trung điều tra, xác minh làm rõ xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật theo quy định, đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các đối tượng vi phạm.

1.2. Kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

1.3. Kết quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy.

Trong kỳ báo cáo, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần; tổ chức tiếp định kỳ được 02 lượt/người. (nội dung liên quan đến phản ánh, kiến nghị củng cố hoạt động Ban Hội Miếu bà Đông Hưng); không có công dân đăng ký tham gia, đã ban hành lịch tiếp công dân hàng tháng và các Thông báo kết quả tiếp công dân hàng tuần. Người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền tổ chức buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đợt 3 năm 2024 vào ngày 31/10/2024, có 32 lượt người dân tham dự và có 03 ý kiến, tất cả các ý kiến đề được Chủ tịch trả lời thỏa đáng. *(Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/02/2024 của UBND phường về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân).*

1.4. Kết quả nổi bật khác về công tác nội chính: Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2.1. Kết quả xây dựng, ban hành thể chế về PCTNTC; rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực để PCTNTC.

UBND phường ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2024 triển khai thực hiện công tác, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của thị xã Tịnh Biên. UBND phường từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, chỉ đạo, quản lý nhà nước của các đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, được giao; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường năm 2024.

2.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

UBND phường thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ công tác, hội họp, sử dụng tài sản công. Công khai thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính công; cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Tăng cường thực hiện một số thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và toàn trình.

Thực hiện Kế hoạch của UBND thị xã về kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, UBND phường đã triển khai cho 04 đồng chí là cán bộ quản lý và 01 đồng chí là công chức Kế toán làm bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. Quá trình niêm yết công khai các bản kê khai của các đồng chí cán bộ, công chức nêu trên không phát sinh phản ánh, thắc mắc gì.

2.3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về PCTNTC và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực

Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

2.4. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực:

- Kết quả xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

- Tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

2.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNTC; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong PCTNTC.

Tập trung triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, thực hiện tuyên truyền các văn bản của các cấp về PCTNTC qua các hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong PCTNTC.

2.6. Kết quả thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, Thông báo Kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

2.7. Kết quả hợp tác quốc tế; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

2.8. Kết quả nổi bật khác về công tác PCTNTC. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

3. Kết quả công tác cải cách tư pháp

3.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế "một cửa" và "Một cửa liên thông" để giải quyết các thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đã được niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai và duy trì số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức giải quyết các TTHC tại bộ phận "một cửa"; chỉ đạo công chức trực tại bộ phận "một cửa" thực hiện phần mềm một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức một phần và toàn trình, phần mềm hộ tịch điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính. Trong tháng tiếp nhận 112 hồ sơ TTHC, trả kết quả TTHC 112 hồ sơ, không có hồ trễ hạn của công dân.

- Công tác xử lý VPHC được thực hiện kịp thời, các vụ việc vi phạm hành chính khi phát hiện đều được lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt đúng quy định của pháp luật, hình thức, mức xử phạt đều được áp dụng đúng quy định của pháp luật. Kết quả công tác xử phạt VPHC được thực hiện khá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trong kỳ không phát sinh xử phạt VPHC.

- Đối với lĩnh vực đăng ký hộ tịch, chứng thực: Tiếp tục, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục chứng thực qua Dịch vụ công mức độ một phần, chứng thực điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt hiệu quả cao, được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, đồng thuận thực hiện, qua đó tiếp thu ý kiến và đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong kỳ đang ký hộ tịch: 61 trường hợp; Chứng thực: 51 trường hợp.

- Công tác tư pháp: Ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/0/2024 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2024, trong đó xác định, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024 bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức, triển khai thực hiện công tác tư pháp đạt kết quả cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024 và Phòng Tư pháp năm 2024. Tiếp tục tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành trong triển khai công tác tư pháp. Việc triển khai Kế hoạch đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường; phù hợp với các điều kiện, nguồn lực được giao. Các giải pháp áp dụng đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tư pháp trên địa bàn phường.

3.2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với hoạt động tiến hành tố tụng, thi hành án, hỗ trợ tư pháp và các hoạt động khác có liên quan. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

3.3. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp.

Luôn quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp theo quy định, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác Hòa giải ở cơ sở. Trong kỳ báo cáo không phát sinh đơn. Hiện không còn đơn tồn đọng.

3.4. Hợp tác quốc tế về tư pháp và cải cách tư pháp (nếu có).

3.5. Kết quả nổi bật khác về công tác cải cách tư pháp. Trong kỳ báo cáo không phát sinh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cơ bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhờ đó công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và nhân dân ngày càng được nâng lên.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của UBND phường đã gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Luật ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán, phân bổ dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách được thực hiện đúng quy trình. Việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. UBND phường đã chủ động cắt giảm những hoạt động và khoản chi không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đã quán triệt đến cán bộ, công chức trong tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại, báo chí... tiết kiệm trong việc tổ chức hội họp và kỷ niệm các ngày lễ, tiết kiệm trong chi tiếp khách, hội họp; qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn có mặt hạn chế, chưa đa dạng về hình thức.

- Ý thức trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng chưa cao. Chưa chú trọng tuyên truyền và tổ chức chuyên đề phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Luật PCTN.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính.

Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ công tác Nội chính; tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm với nhiều thủ đoạn, tích cực đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực một cách hiệu quả.

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTNTC.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng tại đơn vị mình. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác phòng ngừa.

Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo định kỳ.

3. Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp.

Xây dựng các báo cáo đột xuất, hàng tháng, báo cáo năm công tác tư pháp.

Tiếp tục triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Kịp thời góp ý kiến dự thảo văn bản; thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.

Thực hiện tốt nguyên tắc “một cửa” trong lĩnh vực chứng thực và hộ tịch, kiểm tra xác minh hồ sơ chặt chẽ, trả kết quả đúng thời hạn theo luật định. Tiếp tục hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục chứng thực qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia; trả kết quả qua về lĩnh vực hộ tịch.

Tăng cường thực hiện giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công để liên thông 02 TTHC: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký thường trú; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng/hỗ trợ chi phí mai táng trên cổng dịch vụ công.

Tiếp tục thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên toàn diện các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường ban hành các Quyết định trong lĩnh vực xử lý VPHC theo thẩm quyền; thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật đạt theo bộ tiêu chí phường đô thị văn minh.

Trên đây là báo cáo việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11 của UBND phường Nhơn Hưng./.

Nơi nhận:

- Thanh Tra thị xã;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Ngon